

แบบรายงานการดำเนินงานดี พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 เดือน เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน กระบวนการ งานต้องจัดทำ มือตาม พ.ร.บ.๖	จำนวน คู่มือที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการให้บริการ	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวนการ บันทึกรับคำ ขอบริการ ของทั้งสอง ฝ่าย	จำนวนการ แจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียนที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.๖	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอแนะ
๑๑๓	-	๑๑๓	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๖	-	-	-	-	-
			การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	-	-	-	-	-	-
			การแจ้งถมดิน	-	-	-	-	-	-
			การขอใช้น้ำประปา	๒	-	-	-	-	-
			การจดทะเบียนพาณิชย์	๑	-	-	-	-	-
			รับชำระภาษีป้าย	๓	-	-	-	-	-
			การขออนุญาตการโฆษณาด้วยการปิด ติ่ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ	๒	-	-	-	-	-
			การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒	-	-	-	-	-
			การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖	-	-	-	-	-
			การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย	-	-	-	-	-	-
			การขอบ้านเลขที่	๕	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายเข้า	๑	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออก	๑	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน	๑	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายปลายทาง	๑๘	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง	-	-	-	-	-	-
			การตรวจ คัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร	๒๐	-	-	-	-	-
			การแก้ไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎร	๘	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตาย (ตายในบ้าน, ตายนอกบ้าน)	๓	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการตาย (กรณีสำนักทะเบียนอื่น)	-	-	-	-	-	-
			การจำหน่ายชื่อรายการ กรณีมีชื่อและรายการในทะเบียนบ้าน มากกว่า ๑ แห่ง	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม	-	-	-	-	-	-
			การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ไปแจ้งย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำระค่าง่อนแจ้งย้ายเข้า	-	-	-	-	-	-

แบบรายงานการดำเนินงาน (พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

เดือน เมษายน ๒๕๖๕

จำนวน กระบวนการ งานต้องจัดทำ มือตาม พ.ร.บ.ฯ	จำนวน คู่มือที่อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน กระบวนการ งานที่ จัดทำคู่มือ แล้วเสร็จ	ชื่อกระบวนการที่ให้บริการ	จำนวน ครั้งที่ ประชาชน ขอรับ บริการ	จำนวนการ บันทึกรับคำ ขอบริการ ของทั้งสอง ฝ่าย	จำนวน การแจ้ง เหตุแห่ง ความ ล่าช้า	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน นที่ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ	ปัญหา อุปสรรค ที่พบ	ข้อเสนอแนะ
			การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	-	-	-
			การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๒	-	-	-	-	-
			การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	-
			การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	-
			การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร	๑	-	-	-	-	-

ลงชื่อ ส.ต.ท.

(เสนอ มีใบอนุญาต)
ปลัดเทศบาล

ผู้รายงาน